



ประกาศกรมการแพทย์  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมี  
สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นายณัฐวุฒิ ปัญญาบุญ	
๒	๐๐๕	นายสินธนา ตาทรายวงศ์	
๓	๐๐๗	นายเกรียงไกร สุกใส	
๔	๐๑๒	นายปฏิภาณ แต้มสาระ	
๕	๐๑๔	นางพัชรา เข้มทอง	

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วันเวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
<b>ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์</b> <b>๑. คุณลักษณะสมรรถนะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)</b> - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรม การทำงานเป็นทีม การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร การบริหารด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <b>วิธีการประเมิน</b> โดยการสอบสัมภาษณ์	<b>วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑</b> <b>เวลา ๑๔.๐๐ น.</b> ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๕ อาคารรังสี รักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละ  
สิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้

ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และทาง [www.lpch.go.th](http://www.lpch.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอดิศัย ภัตตาดั้ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์